



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 4 เดือนตุลาคม หน้า 25 มูลค่าข่าว 376,840.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมมีระลอกของความฮือฮาจากเด็กหนุ่มตัวน้อยที่แสดงหนัง "บ้านฉันตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้)" วันนีเฒ่าชวิน โรจน์ อิชิตเจริญพงษ์ ไม่เลิกแล้วจะห่วย...ทั้งตัว กล้ามล่า ออกถึง สาวน้อยสาวใหญ่สาวสีม่วงหิมมาตังใจเฟม ตั้งแต่ปล่อยหมัดเด็ดด้วยแบบโชว์ซิกซ์แพ็คให้กับนิคดาว "แอททิวต" ที่แหละจะเฒ่าเองโตมาแล้วโลง? มาแนวนี้จะมี "ที่รู้สึก

ต้องรู้ว่าซิมมันเป็นอย่างไ แต่ผ่านตัวนิคที่เราที่ประมาดลอคสื่อทั่วไปเพราะเรายังเด็กอยู่ที่ตามวัยไม่หรือหาอะไรขนาดนั้น แต่ทีแค่ก็คิดมาก มีคนเข้ามาพูดคุยเรื่องมี เขาชื่นชอบงานเราไม่ว่าจะเป็นแพะอะไรทุกๆ เกย์" มาถ่ายแบบเช็ทซี่แล้วเคยเยอะมาก" จะได้เห็นถ่ายแบบชุดว่ายน้ำน่ารักเลยมัย?

"อ้อยังครับเรายังเรียนอยู่ ต้องให้เกียรติสถาบันเพิ่งขึ้นปีหนึ่งแต่อนาคตก็ต้องดูต่อไปว่ามาที่เข้ามาชมมิชโกลิม" ซิกซ์แพ็คนี้ตั้งใจฝึกเพื่อถ่ายแบบ? "ผมเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วเพิ่งมาจริงจังเมื่อช่วง 2-3 เดือนนี้เอง แล้วทางแอททิวต ก็ติดต่อมาและให้เวลาเราฝึกอีก 1 เดือนตอนแรกก็กังวลเพราะกลัวไม่ทันแต่ก็ฮึดสู้เต็มที่" ทำไมถึงฟิตหุ่นจนมีซิกซ์แพ็ค? "มีหุ่นที่มันเฟิร์มหรือหุ่นที่มีดีทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นฟิตไว้ให้ร่างกายแข็งแรงมีบุคลิกดี และรู้สึกว่าคุณภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะดูแล" รู้มัยมีแฟนคลับเพศที่ 3 ชอบเรามากขึ้น? "แรกๆก็รู้สึกเขินนิดนึง แต่ทีก็ตั้งใจที่เขาสนับสนุนผลงานของเรามือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหมดเพราะ

อริยา...ยา โดมาแล้วแซบ 'FWU' เบ่งซิกซ์แพ็คอวดถูกใจเกย์!

ของเรา ให้มีแรงที่จะส่งจักรวรรค์เสนาต่อไป" บทแนวเกย์กล้าแสดงมัย? "ก็มีติดต่อนานะครับถ้าบทมันดีก็ได้อยู่แล้วเพราะผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะเกย์ไม่คนไหนกำลังใจ ถูกคนกระเป่าหนักขานไปกินข้าวมัย? "ไม่มีครับมิมองๆมากกว่าพอถูกมองเยอะผมก็เขินอีก" แสดงว่าออกซี? "เท่าที่คิดนะ เพียงแต่คนรู้จักมากขึ้นความเปลี่ยนแปลง มันออกมาก็ดีมีงานติดต่อเข้ามาเยอะทั้งงานละคร ภาพยนตร์ รวมถึงถ่ายแบบเช็ทซี่แต่เรายังไม่คิดจะถ่ายเพิ่มครับ ตอนนี้มีซีรี่ย์ทางGMM25คนไม่มีแฟน กำลังออนแอร์อยู่อีก 6 EP มีซีรี่ย์อีกเรื่องที่กำลังคุยเรื่องบทอยู่" เรียนที่? "ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประถมวิททางด้านภาพยนตร์ เพราะมีความฝันตั้งแต่วัยเด็กว่าอยากเป็นผู้กำกับ ได้เรียนในสิ่งตัวเองชอบก็รู้สึกมีความสุขอยากทำให้ได้เหมือนกับ "ทีเอ-เตือ ถิ่นทวิช" , "ทีแดน-วรวะช" ครับ"

